



จดหมายข่าว คณะบริหารธุรกิจ

BUSINESS NEWS

กิจกรรมประกวดคำขวัญ Green Office

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ได้มอบรางวัล การประกวดคำขวัญ Green Office โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจรรณี โกมลโรจน์รัศมี และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวรัตนาวดี อิ่มอ่ำ นางสาวนิศาชล เทพจักร นางอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ และ นางสาวอัจฉรา อาริยะจ้อน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ขึ้นมอบรางวัลแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะกรรมการดำเนิน โครงการสำนักงานสีเขียว คณะบริหารธุรกิจ ร่วมรับฟัง และรับชมการสาธิต “การทำ ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง” จากวิทยากรคณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นการลดจำนวนเศษ ใบไม้และเศษอาหาร อีกทั้ง ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดในการทำเกษตรได้



เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การค้นหาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ และความรู้เรื่อง โลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร หลักสูตรการบริหารการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร หลักสูตรการสร้างจุดเด่นผลิตภัณฑ์จากความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การเสวนารัฐบัญญัติมีประโยชน์สำหรับ



ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การเสวนารัฐบัญญัติมีประโยชน์สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และหลักสูตรกลยุทธ์การใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาการเงิน และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมจาก ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (บุคลากรสายวิชาการ)

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ปรึกษาคณะฯ

มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ คณะผู้บริหารฯ และคณาจารย์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศิริปันนนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

